



พท.ร้องสอบตุลาการศาลรธน.

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.อ. วิรุฬห์ พันแสน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นายชจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายธาริต เหิง ดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ผ่าน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษ ดีเอสไอ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียช้ำงมาก 5 คน ตามมาตรา 112 อ้างว่าก้าวล่วงพระราชอำนาจ และมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา กรณีวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว.ชุดรัฐธรรมนูญ

พท.ยื่นคดีเอสไอเอาผิดศาลรธน.

เวลา 15.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือถึงนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ดำเนินคดีกับตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากทั้ง 5 คนที่ลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษ รับเรื่อง

พล.ต.อ.วิรุฬห์กล่าวว่า คนยื่นในฐานะผู้เสียหาย เนื่องจากเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภา มองว่าคำวินิจฉัยของตุลาการไม่ถูกต้อง ทั้งในส่วนของอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีกฎหมายมาตราใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ ที่สำคัญเรื่องอยู่ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้ว ศาลควรพักการพิจารณาเพื่อรอพระราชวินิจฉัย การที่ตุลาการฯ มีคำวินิจฉัยในช่วงนี้ถือเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ จึงขอให้ดีเอสไอสอบสวนเอาผิดตุลาการเสียงข้างมากตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ ๒๙/๑๑/๕๖ หน้า ๑ ต่อ ๕

ศาลก็อีก 3 ทพปี 53

แกนนำนปช.ล้มระดมพล 30 พย. ชุมนุมสู้ 'เทือก'
วันนี้ศาลชี้โครฆ่า 3 ศพเสียแดง ถูกยิงตายที่สวนลุมฯ ในเหตุการณ์เมื่อปี 2553 ด้านแกนนำนปช.ย้ำ 30 พ.ย.ระดมพลครั้งใหญ่สู้ 'เทือก' นัดชุมนุมราชชมังคลาฯ ปกป้องประชาธิปไตย □ อ่านต่อหน้า 15

● ศาลชี้ □ ต่อจากหน้า 1
'จตุพร' ซึ่งสิ่งที่สุเทพทำกำลังเปิดประตูให้มี นายท ม.7 รัฐประหาร ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย อันทหารทำถูกต้องแล้วที่ไม่ออกมาจากกรมกอง ด้าน 'โกทม อารีธา' ผอ.ศูนย์สันติวิธี มหิดล ขอโทษ 'แม่เกด-พ่อเฉอ' ญาติ 6 ศพวัดปทุมฯ พร้อมขอให้อโหสิกรรมที่เคยประกาศว่าวัดปทุมฯ เป็นเขตอภัยทาน แต่สุดท้ายเกิดเหตุฆ่าหมู่ภายในวัด เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่สนามราชมังคลาภิพาสถาน หัวหมาก กทม. กลุ่มคนเสื้อแดงยังคงปักหลักชุมนุม โดยนางริศา โคจิราการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แถลงว่านายสุเทพเทือกสุบรรณ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แกนนำโค่นล้มรัฐบาล กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพหมอบที่เข้ามายึดสถานที่ราชการ สั่งการไปทั่วประเทศ จึงเรียกร้องให้หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดเอาคนไทยเป็นตัวประกัน ที่อ้างว่าจะโค่นระบอบทักษิณ แต่ความจริงกำลังทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ เป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย หวังสถาปนาระบอบการปกครองแบบใหม่ ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไร

ประธานนปช.กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่อยากแจ้งไปยังสังคมไทยและสังคมโลก คือ ท่านอาจจะพยายามทำให้สถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น แต่ท่านยังไม่รู้จักนายสุเทพ และพรรคประชาธิปัตย์คือพอ สิ่งที่ทำและสิ่งที่ไม่ดีหลักประกันของความสงบสันติเลย เขาแจ้งแล้วว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภา ก็ไม่ยอม แม้มีมิตรผู้หวังดีในระดับสูงมาเจรจาแก่นายสุเทพ พูดซ้ำว่าต้องการโค่นล้มระบอบทักษิณ ระบอบประชาธิปไตยที่อารยประเทศทั้งหลายตกลงกัน ความมุ่งมั่นของนายสุเทพ ขอให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลกด้วย เพราะเขาพูดไม่รู้เรื่อง เป็นคนวิปลาสไปแล้ว ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ อ้างว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก ต้องการโค่นล้มระบอบทักษิณ คือโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย ต้องการให้สังคมไทยเป็นรัฐล้มเหลว และทำให้เกิดการตั้งรัฐบาลในนามของผู้ก่อความไม่สงบ

"ดังนั้น เราขอเรียกร้องรัฐบาลต้องยกระดับ คือ 1.ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและคนทั้งโลกมากกว่านี้ เข้มขันกว่านี้ ไม่ใช่ยกระดับในการปราบให้เกิดความรุนแรง แต่เป็นระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลข่าวสาร ในชั้นการสู้รบ เรียกว่า Information Operation ไม่อย่างนั้นจะทำให้คนเข้าใจผิด และ 2.ยกระดับการควบคุม ดูแล สถานที่ราชการอย่างเข้มข้น" นางริศากล่าว

ส่วนนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำนปช. กล่าวว่าหนทางของสุเทพมีทางเดียว คือการตีพี หรือทำหน้าที่เปิดประตูให้รัฐประหาร หรือการลงมือขององค์กรอิสระ เหมือนที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคยทำ ดังนั้น ที่รัฐบาลไม่ใช่กำลังของศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) เข้าไปจับกุมนายสุเทพ หรือขัดขวางผู้ชุมนุมในการยึดสถานที่ราชการ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง การชนะนายสุเทพไม่ยอมเซ็น แต่ถ้าจัดการกับนายสุเทพ ก็จะถูกใช้เป็นสาเหตุล้มระบอบ

แกนนำนปช.กล่าวว่า เมื่อนายสุเทพจะประกาศจบการชุมนุม 30 พ.ย. แต่ชัดเจนว่า

จะขยายไปอีก และในวันที่ 12 ธ.ค. พนักงานอัยการนัดนำตัวนายสุเทพ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไปส่งศาลอาญาในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาถึงเห็นผล ถ้าไม่ไป ก็จะถูกหมายจับ ถ้ามามีหมายจับแล้วแต่นายสุเทพยังไม่ถูกจับจะเกิดอะไรขึ้น สถานการณ์การนำของนายสุเทพจะแปรเปลี่ยนทันที เพราะตกเป็นจำเลย เป็นผู้หลบหนีหมายศาล อัตราทบประหารชีวิต นอกจากนี้ ศอ.ร.ส.ควรขอหมายจับนายสุเทพในกรณีบุกยึดสถานที่ราชการด้วย

"ขอนัดหมายวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. คนเสื้อแดงที่ว่างเวทีย่านจะเข้าตีฝักตีมีที่ และชุมนุมกันจนกว่านายสุเทพจะยุติ ไม่ว่าคำให้การตาย การยุติชุมนุม หรือมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันสิ่งที่นายสุเทพกำลังจะเปิดประตูให้ ไม่ว่าจะนายท ม.7 รัฐประหารตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย เรียนตรงๆ ไปยังแม่ทัพนายกองว่า ท่านอยู่ในที่ดังเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว เพราะถ้าออกมาทำการตามสิ่งที่นายสุเทพต้องการ ท่านจะเสียประชาชน เมื่อประชาชนลุกมาต่อสู้ กองทัพไม่ว่าจะมีกำลังมากเท่าไร ไม่มีวันฆ่าคนในชาติได้ บ้านเมืองจะหาความสงบสุขไม่ได้อีกเลย นี้ไม่ได้ข่มขู่ แต่เตือนสติ" แกนนำนปช.กล่าว

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายจตุพรแถลงชี้แจงว่า กรณีมีชุดที่มาปฏิบัติการทำร้ายคนเสื้อแดงที่ชอยมหาดไทย บังคับให้ถอดเสื้อผ้า กระทืบ เอามัดแขน ขนะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐาน และกำลังออกหมายจับแล้ว โดยคนที่ก่อเหตุอ้างเป็นนักศึกษารามคำแหง ตนเองก็เป็นศิษย์เก่ารามฯ ไม่มีนักศึกษาพวคนุคนไหนทำร้ายคนไม่มีทางสู้ ทำร้ายคนมาเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้อง เราจะไม่ใช่คาต่อคาฟันต่อฟัน แต่จะอดทนอดกลั้น ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดี คาดว่าจะจับตัวได้เร็วว่า นี้

ขณะที่นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำนปช. กล่าวว่า ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยกับพี่น้องเสื้อแดง จากกรณีที่มีคนเสื้อแดงเดินทางกลับที่ที่ถูกดักทำร้าย ขอประณามว่า

เป็นการกระทำที่ไร้จิตสำนึกเนื่องจากคนที่
ก่อเหตุโศกตภาพ มีข้อความบอกเล่า
เหตุการณ์ในการทำร้ายคนเสื้อแดงในความ
รู้สึกกระหือหือย่อง ดังนั้น จึงประสานงาน
ไปยัง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.
และจากนี้ไปจะมีตำรวจมาดูแลคนเสื้อแดง
วันเดียวกัน ที่อาคารวิทย์พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายโกทม อารีชา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักสันติวิธี ขอโหสิกรรมต่อญาติผู้เสียชีวิตภายในวัดป่าทุมวาราม จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 โดยมีนางพะเยาว์ อักษาด แม่ น.ส.กมนกมล อักษาด พยาบาลอาสา นางฉันทพัช อักษาด น้องชายของ น.ส.กมนกมล นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พี่ชายสมวาพันธ์ ศรีเทพ หรือน้องเผอ วิทยุนักกิจกรรมทางสังคมที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อปี 2553 พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ ชุมจันทร์ พี่ชายนายอัมชัย ชุมจันทร์ และญาติผู้เสียชีวิตคนอื่นๆ เข้าร่วม

นายโกทมกล่าวว่า จากเหตุการณ์บริเวณวัดป่าทุมฯ คนและคณะถือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกาศพื้นที่ของวัดให้เป็นเขตอภัยทาน โดยมีเจตนาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามเจตนา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน ในฐานะที่เรามีส่วนโดยอ้อม จึงอยากขอแสดงความเสียใจ และขอให้บรรดาญาติไปรื้อโหสิกรรมให้ด้วย โดยหวังว่าสังคมจะได้รับทราบความทุกข์และความสูญเสียของญาติ แล้วร่วมกันดูแลความรู้สึก และรับทราบความทุกข์พร้อมช่วยกันเยียวยา เพราะสังคมบอบช้ำมาก และไม่ควรมีเกิดการสูญเสียเช่นนี้อีก

จากนั้นนายโกทมและคณะนำพวงมาลัยขอโหสิกรรมต่อญาติผู้เสียชีวิต นายโกทม

และกลุ่มญาติต่างน้ำตาคลอ ต่อมานายโกทมให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้ทราบความรู้สึกของญาติที่เราเข้าใจ ไม่ได้แสดงความหวังใจและแสดงความเสียใจ รวมถึงไม่ได้คิดตามผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ได้บทเรียนว่าสังคมยังรับรู้ความรู้สึกของผู้สูญเสียได้ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำอีก ผลจากการกระทำไม่ได้หยุดแค่วันที่เกิดเหตุ แต่สืบเนื่องให้คนที่ยังอยู่มีความทุกข์มหาศาล สังคมแทนที่จะเห็นใจผู้สูญเสีย เพราะบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งพยาบาลอาสาหรือคนทำงานที่ผ่านไปทางนั้น แต่เราก็เหมารวมว่าออกไปยุ่งและเกี่ยวข้องทำไม

“ที่ผ่านมา มีคนต่อว่าเราเรื่องนี้ว่าทำไมต้องรอดถึง 3 ปี เราขอยอมรับว่าเข้าใจ อาจไม่เป็นมืออาชีพ และไม่ได้ติดตาม โดยก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้เริ่มรู้จักกับญาติมากขึ้น เพราะเราพยายามทำเรื่องของการนิรโทษกรรมคนที่เป็นเหยื่อ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป แต่เราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแบบเหมารวม จึงได้พบปะพูดคุยกับบรรดาญาติและนำมาสู่การขอโหสิกรรมในวันนี้ หากสังคมต้องการให้เกิดความปรองดอง และต้องการให้คนที่สูญเสียให้อภัย คนที่มีส่วนรับผิดชอบควรออกมากล่าวแสดงความเสียใจ และสังคมต้องช่วยกันปลุกพลังแห่งความหวังใจให้มากขึ้น” ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ศาลอาญากรุงเทพได้นัดฟังคำสั่งผลไต่สวนชั้นอุทธรณ์พิพากษ นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์ การ์ด นปช. นายประจวบ ศิลาพันธ์ และนายสมศักดิ์ ศิลาภักย์ โดยทั้ง 3 ศพถูกยิงเสียชีวิตภายในสวนลุมพินี ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553



ไทยรัฐ

เนียบสภา-พท.กึ่งเบที่สี่

ทิวบท.ปกป้องรัฐบาลบุ ปชป.เมื่อนอกยกพรรค

“ยิ่งลักษณ์-จารุพงศ์” ผ่านฉลุยศึกชกฟอก
สภายุทธเสียง 297 เสียงไว้วางใจ “ปู” ส่วน “จารุพงศ์”
ได้ 296 เสียง พรรคร่วมรัฐบาล-มัชฌิมาแห่หนุน
“นิวัฒน์ธำรง” ได้ทูลจริตซ้ำวญ

เรื่องระดับปฏิบัติ ท้า ป.ป.ช.สอบ ผิดตรงไหนพิน
ตรงนั้น “ปู” วอนมีอยู่ยุดิขุมตามคำประกาศ
ป็นกรานไม่ยอบสภา ตามคือชวน “มาร์ค” ร่วมเจรจา
“เพื่อไทย” ตั้งหลักสู้ สั่งตั้งเวทีป้องประชาธิปไตย
ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง และปริมณฑล ด้านมือ
จับได้ ส.ส.-ที่มกกฎหมายแห่งแจ้งจับ “สุเทพ”
ข้อหากบฏขณะทีปชป.ลงมติลุยล้างระบอบทักษิณ
แห่งก็กไม่ลาออกยกพรรค อ้างยังเดินคู่ขนานภาค
ประชาชนได้

หลังจากพรรคฝ่ายค้านยึดเวทีสภาเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และ ร.ว.กลาโหม พร้อมนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ร.ว.มหาดไทยอย่างหนักหน่วง ล่าสุดทีประชุม
สภาฯได้โหวตลงมติไว้วางใจให้นายกฯและ ร.ว.
มหาดไทยด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นตามคาด แต่
รัฐบาลยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุม
จับได้ซึ่งทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยนายกฯยืนยัน
ยังไม่มีความคิดยุบสภาฯ และพร้อมเชิญชวนฝ่าย
เห็นต่างเข้าร่วมการเจรจา

“ปู-จารุพงศ์” ผ่านศึกชกฟอกฉลุย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 พ.ย. ที่รัฐสภา
มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษ เพื่อลง
มติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มีนาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธาน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ
และ ร.ว.กลาโหมนำทีมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง ซึ่งทีประชุมมีมติไว้วางใจ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ ด้วยคะแนน 297 ต่อ 134 เสียง งดออกเสียง
2 ไม่ลงคะแนน 5 และมีมติไว้วางใจนายจารุพงศ์
เรืองสุวรรณ ร.ว.มหาดไทย 296 ต่อ 135 เสียง
งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 4 จากนั้นเลขธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุม

พรรคร่วมไม่มีแตกแถว

สำหรับผลการลงมติให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปรากฏว่า
เสียงของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีใครแตกแถว
ลงคะแนนไว้วางใจทั้งหมด มีเพียงรัฐมนตรีประธาน
สภาฯ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาฯที่
งดออกเสียงและไม่ลงคะแนนแต่นายวิสุทธิ ไชยณรงค์
รองประธานสภาฯอีกคน ลงมติไว้วางใจ ส่วน ส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดลงมติไม่ไว้วางใจ ขณะที่
ส.ส.พรรคเล็ก อาทิ พ.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.
บัญญัติรายชื่อ นายอนุวัติ ชูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรค
มาตุภูมิ นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ
พรรครักประเทศไทย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กลุ่ม
มัชฌิมาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 11 คน ลงมติ
ไว้วางใจ ขณะที่กลุ่มบุรีรัมย์ของนายเนวิน ชิดชอบ
นำโดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายชัย ชิดชอบ ส.ส.





บัญชีรายชื่อ ไม่ได้เข้าประชุม มีเพียงนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เกษิงคนเดียวที่ลงมติไม่ไว้วางใจขณะที่ ร.ต.อ.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักสันติ ลงมติไม่ไว้วางใจ

“จูดิ” ชื่อโผล่โหวตหนุน มท.1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการลงมติให้นายจากรุงศรี ส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ มีเพียงนายภนกก ลัมตระกูล ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย คนเดียวที่งดออกเสียง แต่ที่นำแปลกใจคือ นายจูดิ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลงมติไว้วางใจ ซึ่งนายจูดิเปิดเผยว่า ตั้งใจลงมติไม่ไว้วางใจทั้งคู่ แต่ไม่ทราบว่าจะผลคะแนนออกมาเช่นนี้ได้อย่างไร อาจเกิดความผิดพลาดของเครื่องลงคะแนนก็ได้

“จารย์พรค์” โจรบ.ได้คืนความชอบธรรม

ที่รัฐสภา นายจารย์พรค์ เรื่องสุวรรณ รมว.มหาศาลไทย กล่าวภายหลังสภาลงมติไว้วางใจว่า รู้สึกเฉยๆมันใจว่าไม่ได้ทำผิด ทุกอย่างดำเนินการอย่างรอบคอบอยู่แล้ว อย่างมาบอกว่าเสียงข้างมากลากไป เพราะเสียงข้างมากมาจากประชาชน เมื่อถามว่า คิดว่าการยุบสภาเป็นการแก้ปัญหาในขณะนี้หรือไม่ นายจารย์พรค์ตอบว่ายังไม่คิดยุบสภาเพราะไม่มีเหตุผลขณะนี้ความชอบธรรมกลับมาอยู่ที่ฝ่ายบริหารแล้ว จะเดินหน้าทำงานต่อไป มันใจว่าถ้าทุกคนอยู่ในกติกาสามารถอยู่ได้ครบเทอม แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นในระบอบรัฐบาล และลาออกไปกวนบ้านเมือง ทำผิดกฎหมายแล้วบอกว่าถูกต้องบ้านเมืองมีปัญหาแน่นอนเช่นการตั้งสภาประชาชนศาลประชาชนแล้วศาลเดิมจะไปที่ไหน จะมีกระบวนการเลือกตั้งหรือไม่ ต้องตอบให้ชัดเจน ไม่ใช่พูดลอยๆ หากจะแก้จริงๆ แนะนำให้นำเข้าสภาเพื่อยกร่างให้เป็นไปตามกติกา ไม่ใช่อำนาจทหารมายึด

รัฐพร้อมให้ ป.ป.ช.สอบโกงข้าวถุง

ด้านนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ เรื่องการทุจริตการจัดทำข้าวถุงว่า มีการทำงานในหลายระดับทั้งฝ่าย

นโยบายและฝ่ายปฏิบัติ ผิดจุดไหนต้องเร่งงานตรงจุดนั้น เรื่องที่พูดเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติ รัฐมนตรีและนายกฯไม่ได้เกี่ยวกับและมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือมีการกระทำผิดต้องดำเนินการเด็ดขาด พร้อมกันนี้ได้สั่งให้หยุดการผลิตข้าวถุงแล้ว และยืนยันว่านำข้าวมาทำข้าวถุงแค่ 5 แสนตัน ไม่ใช่ 2.5 ล้านตัน เรื่องนี้ ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่ ใครกระทำผิดก็ต้องลงโทษ ส่งเสริมเลขทุกภาคส่วนต้องร่วมกันจับขโมย ส่วนที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เสนอให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเพื่อลดภาระทางการคลัง เคยชี้แจงทำความเข้าใจ

เชื่อว่าต่างประเทศจะเข้ามามากขึ้น ต้องดูข้อมูลจริงจะไปรวมเงินที่ใช้ทั้งหมดเป็นความเสียหายไม่ใช่และต้องดูว่าขาดทุนปีละ 2 แสนกว่าล้านบาทจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องที่ชาวนาขายข้าวแล้วยังไม่ได้เงินคนได้คุยกับสำนักงบประมาณและ รมช.คลัง แล้วทราบว่าย่อยจ่ายเงินแล้ว แต่อาจยังไม่ทั่วถึง

อศส.การันตีโปร่งใสไร้ทุจริต

นายชุนตรีปกรณ์ วงศ์สีนิต ผอ.องค์การคลังสินค้า (อศส.) เปิดเผยมถึงกรณี นพ.วรรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายการทุจริตการจัดทำข้าวถุง ว่ายืนยันว่าการจัดทำข้าวสารถุงมีขั้นตอนและวิธีการที่โปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบ ไม่ได้มีการทุจริต การจัดหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว และตัวแทนจำหน่ายข้าวถุง อศส.ประกาศผ่านเว็บไซต์ของอศส. ไม่มีมีการลืออศส.ปกที่กล่าวหาว่าบางบริษัทเกี่ยวข้องกับการเมือง ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติอะไร เพราะหนังสือรับรองนิติบุคคลที่บริษัทนำมายื่นมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ได้มีใครมาสั่งให้เลือกบริษัทนั้นบริษัทนี้ ส่วนการอนุมัติให้จัดทำข้าวถุง 2.5 ล้านตันขณะนั้นราคาข้าวถุงในตลาดสูงเกือบ 25 (5 กก.) ละ 120 บาท มีการเบิกข้าวออกจากคลังไปแล้ว 1.1 ล้านตันแต่ไม่ได้นำไปผลิตทั้งหมดผลิตเพียง 590,000 ตัน ไม่ได้มากอย่างที่ถูกกล่าวหา

นายกฯสั่ง รมต.ออกข้อ 11 แจงซ้ำ

เมื่อเวลา 17.30 น. นายธีรรัตน์ รัตนเสวี โฆษก





ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกษม คำสั่งให้รัฐมนตรี อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและ รมว.คลัง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ รมช.เกษตร และสหกรณ์ นายจรรพงค์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม นายบรรจบ พวงราช รมช.พาณิชย์ และนายสุรันันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านทางรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน คืนนี้เวลา 20.30 น. ความยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11

“ปู” วอนมือโยติตามคำประกาศ

เมื่อเวลา 09.35 น. ที่รัฐสภา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการรับมือการยึดสถานที่ราชการของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลว่า การบุกยึดกระทรวง เป็นเชิงสัญลักษณ์ ในความจริงราชการยังทำงานได้อยู่ ต้องเดินหน้าทำงานบริการประชาชนแต่อาจติดขัดบ้างอยากขอความร่วมมือว่าอย่าทำเลย หวังว่าจะเป็นไปตามที่ประกาศไว้ชุมนุมถึงสิ้นเดือน พ.ย. ขอความกรุณาว่าได้แสดงจุดยืนจนทุกฝ่ายทราบแล้วก็น่าจะมีทางออกอื่น แทนที่จะชุมนุมปิดสถานที่ราชการ รัฐบาลยังยืนยันว่าการหารือน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณ นี่แหละเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าคุณชุมนุมต้องการอย่างไร แนวทางเป็นอย่างไร ถ้ามีโอกาสพูดคุยกันน่าจะเป็นทางออกที่ดี วันนี้ยุติการชุมนุมและเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสุขของคนไทย อยากขอความกรุณาขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุมว่าการดำเนินการขณะนี้ไม่ได้ทำให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นเลย

กัว๊กมือเรียก “อภิสิทธิ์” จับเข้าคุยกัน

ส่วนการที่ผู้ชุมนุมมองข้ามการยุบสภาและนายกฯลาออกไปถึงการเปลี่ยนระบอบการเมืองใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่าถือเป็นการมองระยะยาว แต่

การพูดเช่นนี้ไม่สามารถช่วยสนองตอบข้อเรียกร้องได้ ต้องยุติชุมนุมก่อนแล้วมานั่งคุยกัน น่าจะเป็นทางออกทำให้บรรยากาศรวมทั้งประชาชนผ่อนคลาย จากนั้นมาช่วยกันตกลงว่าจะหาทางออกแก้ปัญหาประเทศอย่างไร เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่นายกฯ จะร่วมพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อหาทางออกประเทศ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า “จริงๆ ถ้าคุณอภิสิทธิ์จะคุย ดิฉันก็ยินดีอยู่แล้ว ในเวทีปฏิรูปประเทศก็ได้เรียนเชิญไปแล้ว” เมื่อถามว่า ยืนยันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการชุมนุมยุติลง น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเงื่อนไขกับผู้ชุมนุมแต่ขอความร่วมมือมากกว่า หากผู้ชุมนุมกลับเข้าที่ตั้ง เพื่อให้ประเทศและเศรษฐกิจเดินหน้าได้และเรามาว่าร่วมพูดคุยหารือกัน น่าจะเป็นสิ่งที่ดี หากเจรจาแล้วยังไม่พอใจจะกลับมาชุมนุมกันใหม่ก็ยังได้ รัฐบาลไม่มีปัญหา ถือเป็นการเรียกร้องตามกรอบของกฎหมาย

เสียงแข็งยังไม่คิดเรื่องยุบสภา

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธเจรจา รัฐบาลจะมีช่องทางอื่นหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่ารัฐบาลก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ชุมนุมสบายใจ เหตุผลที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯเพื่อป้องกันเท่านั้น แต่วันนี้การชุมนุมลามไปจนถึงต่างจังหวัด ไม่อยากเห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันกลับบ้านแล้วกลับมาคุยกัน เมื่อถามว่า หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนเริ่มพูดถึงแนวทางการยุบสภา น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่าเรายังไม่ได้ตั้งมองถึงจุดนั้น วันนี้เราคงต้องคุยกันทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับ ถ้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ จะทำให้มีทางออกและบรรยากาศที่ดีกว่า หากยังมีทั้งฝ่ายยอมรับและไม่รับการพูดคุยก็ทำไม่ได้ ไม่ใช่รัฐบาลไม่สนใจประชาชน แต่ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วย

“บันคีมูน” ห่วงไทยชุมนุมรุนแรง

ที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ แถลงว่า นายบัน คี มูน





ที่ศาลากลางจังหวัดเป็นหลัก หากจังหวัดใดมีผู้ชุมนุม
ฝ่ายตรงข้ามใช้พื้นที่ศาลากลางอยู่แล้วให้เสียงไป
ใช้พื้นที่อื่นเพราะไม่ต้องทำให้เกิดการปะทะระหว่าง
มวลชน ส่วนการรักษาสถานการณ์จะเป็นแบบวัน
ต่อวัน จะไม่มีการสลายการชุมนุมแน่นอน เพราะ
จะเข้าทางฝ่ายตรงข้าม โดยเห็นว่า ทางเดียวที่จะ
เอารัฐบาลลงได้คือการใช้อำนาจอัยการ

พท.แจ้ง ป.จับ “เทือก” ข้อหาทกฏ

ที่รัฐสภา ส.ส.เพื่อไทย นำโดย นพ.มหวง
โศจิราการ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ นายชินวัฒน์
หาญภูพาด นายไพโรจน์ อิศระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม.
นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว โดย
นพ.แหวงกล่าวว่า หลังจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
แกนนำผู้ชุมนุมเวทีราชดำเนินประกาศจะไม่มีการ
ต่อรองกับรัฐบาลแต่จะยุติการชุมนุมต่อเมื่ออำนาจ
ตกเป็นของประชาชน มีสภาประชาชน โดยต้อง
ทำลายรัฐบาลและรัฐสภาก่อน นายสุเทพบั้งอาจ
จัดตั้งสภาประชาชน ถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย
บุกรุกสถานที่ราชการ จึงสั่งล้างรัฐธรรมนูญเพื่อ
จะเขียนกติกาใหม่ เข้าข่ายผิด ป.อาญา มาตรา ๑๑๓
ฐานทกฏ จากนั้น นพ.แหวงและคณะเดินทางไปที่กอง
ปราบปราม (บก.ป.) เข้าพบ ร.ต.ท.ปรีชา ศรีอุดม
พงส.กก.บก.ป. แจ้งความดำเนินคดีนายสุเทพข้อหา
เป็นทกฏเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้เพื่อ
เสนอผู้บังคับบัญชา นำไปรวมกับคดีที่มีผู้อื่นเข้า
แจ้งความกับนายสุเทพไว้ก่อนหน้านี้

ยื่นดีเอสไอฟัน 5 ตุลาการศาล รธน.

ขณะที่ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นาย
ขจิตร ชัยนิคม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี
นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร
เข้ายื่นหนังสือต่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ
ผ่าน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผบ.สำนักปฏิบัติการ
พิเศษ ดีเอสไอ พ.ต.ต.วรรณันท์ ศรีสำม.ศูนย์บริหาร
คดีพิเศษ ดีเอสไอ พ.ต.ต.บุษยามา แพรคำผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ ดีเอสไอ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก 5 ท่าน ตาม
มาตรา ๑๒ อ้างว่าก้าวล่วงพระราชอำนาจและมาตรา
๑๑๖ ประมวลกฎหมายอาญา กรณีวินิจฉัยร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ

เล็งปิดช่องแทรกแซงนิติบัญญัติ

นายวิทยา นรณศิริ ส.ส.อยุธยา พรรคเพื่อไทย
กล่าวถึงการยกเลิกประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ ๒๘
พ.ย. เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว.อภิปรายไม่รับอำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญว่า เหตุผลที่ยกเลิกเนื่องจากข้อบังคับ
การประชุมสภาไม่อนุญาตให้ ส.ส. และ ส.ว.หารือ
ร่วมกันโดยไม่มีการลงมติ เพื่อพิจารณากรอบอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรอิสระที่กระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ประชุมไปก็ไม่มีผลอะไรขึ้นมา จึงยกเลิกไป ไม่
เกี่ยวกับกรณีที่เกรงว่าฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้าม
รัฐบาลจะหยิบยกมาปลุกกระแสการเคลื่อนไหว
ชุมนุมให้แรงขึ้น หรือกลัวว่าจะเปิดช่องให้ยุบพรรค
เพื่อไทย อย่างไรก็ตาม คงจะต้องมีการหารือกันช่วง
ปิดสมัยประชุมสภาฯ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนใน
การทำให้เกิดความชัดเจนถึงบทบาทการทำหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ให้องค์กรอิสระมาแทรกแซงได้

กต.แจ้งสื่อ คปท. รัฐบาลยังคุยต่อ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายเสข วรรณเมธี
อธิบดีกรมสารนิเทศ และ โฆษกกระทรวงการต่าง-
ประเทศ กล่าวภายหลังการชี้แจงสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมืองในกทม.กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ว่า ได้แจ้งให้ทราบสถานการณ์ล่าสุดที่ขณะนี้ มี
30 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ มีข้อความแจ้งเตือน
ให้ประชาชนของตนหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุม
แต่ไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย ขณะที่
มี 5 ประเทศ คือ สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน
และแคนาดา และ 2 องค์กรระหว่างประเทศ คือ





สหภาพยุโรป และเลขาธิการสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น และหาข้อยุติโดยสันติวิธี เคารพกฎหมาย และได้ขอให้สถานทูตต่างๆ รายงานต่อรัฐบาลตามข้อเท็จจริง และขณะนี้ยังไม่มีการปะทะ รัฐบาลยังปฏิบัติงานอยู่

ปชป. ถกท่าทีลาออก ส.ส.ยกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติญัตติไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรีรายบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว ในช่วงบ่าย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. พรรค เพื่อประเมินสถานการณ์การเมือง และกำหนดท่าทีของพรรค ท่ามกลางกระแสว่ามี ส.ส. บางส่วนจะเสนอให้ ส.ส. ทั้งพรรคลาออก เพื่อร่วมขับเคลื่อนทิศทางเดียวกันกับการต่อสู้ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มโค่นระบอบทักษิณ ขณะที่ยังมีบางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล เนื่องจากสภายังอยู่ อาจทำให้การต่อสู้ของพรรคเสียเปรียบ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สถานการณ์เดิมนั้นพรรคควรมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ถ้ามีการเสนอให้ ส.ส. ลาออกทั้งพรรคคงจะต้องถกกัน ต้องคำนึงถึงการทำหน้าที่ในสภา และการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาล เพราะยังชิงเล่นเกมอยู่

มติ ปชป. ลุยล้างระบอบทักษิณ

กระทั่งเวลา 17.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะผู้บริหารพรรค อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ร่วมกันแถลงข่าวหลังการประชุม ส.ส. นานกว่า 5 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมหารือร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. เพื่อประเมินสถานการณ์การเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านไปแล้ว และปิดสมัยประชุมสภาฯ รวมไปถึงการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อกำหนดจุดยืนของพรรค โดยมีมติเห็นพ้องว่าพรรคจะเดินหน้าล้างระบอบทักษิณ ต้องเข้มขันมากยิ่งขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นแก้ปัญหาของประเทศ รัฐบาลนี้หมดความชอบธรรม แม้จะชนะการลงมติไม่ไว้วางใจในสภาฯ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน พยายามออกกฎหมายล้างความผิดช่วยคนโกงและคนฆ่า مردم ถึงการประกาศไม่รับอำนาจศาลของรัฐบาล

แทงก็กไม่รับดูกลาออกยกพรรค

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า น่าเสียใจที่การแถลงข่าวของนายกฯ ไม่ได้แสดงออกถึงความสำคัญต่อสิ่งเลวร้ายที่ก่อขึ้นและยังคงปฏิบัติต่อไป ยืนยันว่านายกฯ ไม่มีสิทธิมาเรียกร้องให้ผู้ยุติการชุมนุมเมื่อเป็นการชุมนุมเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา 69 ด้วยสันติวิธีและความชอบธรรม ไม่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมได้ทำผิดกฎหมาย พรรคจึงพร้อมสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. จะเคลื่อนไหวคู่ขนานสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนเพื่อสื่อสารไปถึงรัฐบาลว่าประชาชนไม่ยอมรับรัฐบาล โดยพรรคจะไม่เข้าไปรับตำแหน่งใดๆ อันเป็นผลพวงนอกระบบ ส่วนข้อเสนอให้ ส.ส. ของพรรคลาออกทั้งพรรค ถ้าการลาออกนำไปสู่ชัยชนะทุกคนก็พร้อม แต่วันนี้ยังสามารถเคลื่อนไหวคู่ขนานได้ วันนี้พรรคมองจุดร่วม ไม่ได้มองจุดต่าง ไม่มีเหตุผลจะมาทะเลาะกันเอง เพราะต้องการล้มระบอบทักษิณไปก่อนการลาออกหรือไม่จึงไม่ใช่สาระสำคัญ วันนี้เราเห็นร่วมที่จะปฏิรูปการเมือง ตำรวจเรื่องพลังงานและปฏิรูปสื่อด้วย ทั้งนี้ นายกฯ ไม่มีสิทธิเป็นเจ้าภาพในการเจรจา เพราะเป็นศูนย์กลางของปัญหาประเทศ ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อน ให้สังคมหาคำตอบ





ป.ป.ช.โต้แย้งสอย 312 ส.ส.-ส.ว.

นายประสาธ พงษ์ศิวกัก กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการพิจารณาการทำงานของ ป.ป.ช. ที่เร่งรีบไต่สวนการถอดถอน 312 ส.ส. และ ส.ว. ที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาส.ว. ว่า เดิม ป.ป.ช.เคยรับเรื่องการกล่าวหาหรือเรียนให้ดำเนินคดีอาญาและคำร้องถอดถอนสมาชิกรัฐสภาออกจากตำแหน่ง จำนวน 5 เรื่อง มาก่อนแล้ว ซึ่งเรื่องถอดถอน 3 เรื่อง ได้แต่งตั้งนายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้รวมทั้ง 5 เรื่องเข้าด้วยกัน ให้กรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน ซึ่งการดำเนินงานของ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระบียบการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนข้อวิจารณ์ว่ากรรมการ ป.ป.ช. ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ในช่วงพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นเป็นการไปราชการต่างประเทศตามความจำเป็นและภารกิจกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งที่ญี่ปุ่นมีกรรมการ ป.ป.ช. เดินทางไป 2 คน ส่วนที่ออสเตรเลียมีกรรมการ ป.ป.ช. ไป 1 คน ขณะที่กรรมการ ป.ป.ช. คนอื่นๆ ยังปฏิบัติหน้าที่ และประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง

กกต.รับสมัครเลือกตั้งซ่อม 2-6 ธ.ค.

ต้นกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมอดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์รวม 9 คน ได้ลาออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มผู้ชุมนุม โศกนระบอบทักษิณซึ่งต้องมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างใน 8 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เขต 7 เขต 26 เขต 29 จ.สมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 จ.สงขลา เขต 6 และ จ.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในวันที่ 22 ธ.ค. โดย กกต. กำหนดเปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2-6 ธ.ค. และเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันที่ 15 ธ.ค. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 80 ล้านบาท

ทปอ.จับบุบสกา-ออก พ.ร.ก.นิรโทษฯ

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 19.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ว่า ที่ประชุม ทปอ. มีความกังวลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความปรองดองในสังคมได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลบุบสกาโดยเร็ว เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะเดิม จึงเสนอให้มีการเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนจะบุบสกาให้บุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นคนกลางเจรจาใน 6 ประเด็นคือ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ยังมีความเห็นต่าง เช่นที่มาจาก ส.ว. 2. การจัดทำหนังสือสัญญาาระหว่างประเทศ ตาม ม.190 3. กฎหมายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เช่น ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมร่าง พ.ร.บ.ให้กระทรวงกู้เงินฯ 3. การตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 4. การรณรงค์ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน 5. การยอมรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และ 6. การบริหารประเทศระหว่างการบุบสกา ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศคลี่คลายไปโดยเร็วและก่อให้เกิดความสามัคคีกันในการปฏิรูปประเทศต่อไป ทปอ.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอยู่ในปัจจุบัน โดยในวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 18.00 น. ทปอ.จะนัดหารืออีกครั้ง





มติมหาชน

มติมหาชน. ไม่ออกจาก ส.ส. หนุนมือบลิ๊

ปฏิรูป'พรรค-ประเทศ' พท.นอนสการอโหด ไ้วางใจ'ป-มท.1'ฉลุย

'มาร์ค'เดินหน้าล้มระบอบทักษิณ เปิดปฏิรูปพรรคสู่ปฏิรูปประเทศ อ้างเงื่อนไขไม่เหมาะลาออก ส.ส. โวยใช้วิธี'ไทยเฉย'ให้มีบอ่อนแรง ส.ส.เพื่อไทยนอนค้ำสภา โหวต'ป-มท.1' ผ่านศึกชกฟอกฉลุย

'ป-มท.1'ผ่านฉลุยศึกชกฟอก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อลงมติในการขออภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ ส.ส. 146 คน เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมมีมติไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 297 เสียง ไม่ไว้วางใจ 134 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 5 เสียง สำหรับนายจตุพรčić เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีมติไว้วางใจ 296 เสียง ไม่ไว้วางใจ 135 เสียง งดออกเสียง 4 และ ไม่ลงมติ 4 เสียง

แจ้งผลงานสมัยสามัญทั่วไป

จากนั้นนายสมศักดิ์ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ใน

สมัยประชุมสามัญสามัญทั่วไป ว่ามี 1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของวุฒิสภาจำนวน 1 ฉบับ รอการพิจารณาในวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ฉบับ 2.ร่าง พ.ร.บ. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จำนวน 10 ฉบับ วุฒิสภาไม่เห็นชอบกับสภาผู้แทนราษฎร 1 ฉบับ คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกัน 1 ฉบับ รอการพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 9 ฉบับ คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 22 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจำนวน 6 ฉบับ รอการพิจารณาในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 29 ฉบับ 3.ร่างที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอตามหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวน 3 ฉบับ คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 1 ฉบับ คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ





แล้วจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการจำนวน 1 ฉบับ รอการพิจารณา ในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 4 ฉบับ

อ่านพระบรมราชโองการปิดสภา

นายสมศักดิ์กล่าวว่า 4.อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน 1 ฉบับ 5.อนุมัติ ได้แก่ อนุมัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติจำนวน 2 อนุมัติ อนุมัติที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 13 อนุมัติ รายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาแล้ว จำนวน 2 อนุมัติ รายงานของคณะกรรมการ ที่รอการพิจารณาจำนวน 7 อนุมัติ 6.กระตุ้ม สดจำนวน 33 กระตุ้ม กระตุ้มทั่วไป ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 125 กระตุ้ม กระตุ้มทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษาจำนวน 425 กระตุ้ม 7.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในที่ประชุมสภา จำนวน 1,220 ข้อหารือ 8.เรื่องอื่นๆ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 14 เรื่อง เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 1 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 เรื่อง

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1.ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 2 ฉบับ รอการพิจารณา เพื่อลงมติในวาระ 2 จำนวน 1 ฉบับ 2.การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 แล้ว การให้ความเห็นชอบจำนวน 4 เรื่อง รอการพิจารณาของรัฐสภาจำนวน 18 เรื่อง และ สมาชิกรัฐสภาขอปรึกษาหารือในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจำนวน 143 ข้อหารือ

ส.ส.เพื่อไทยนอนค้างสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ช่วงเวลา 23.40 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน ภายหลังจากปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปรากฏว่า ประธานสภาและรองประธานสภา ส.ส.พรรคเพื่อไทย และคนติดตาม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งได้นอนค้างคืนกันที่รัฐสภา โดยกระจายพักนอนอยู่ตาม

ห้องรับรอง ส.ส. ห้องประชุมกรมการต่างๆ และรถยนต์ส่วนตัวที่จอดอยู่บริเวณโดยรอบ อาคารรัฐสภา ซึ่ง ส.ส.แต่ละคนได้นำเครื่องใช้ส่วนตัว อาทิ หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และสิ่งของจำเป็นต่างๆ พกติดรถมาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ จากการสอบถามได้รับคำตอบว่า พรรคเพื่อไทย สั่งให้ ส.ส.ทุกคนต้องนอนค้างคืนที่รัฐสภา เพราะเกรงว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน และอาจส่งผลให้

ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังรัฐสภาเพื่อลงมติไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์และนายจตุรงค์ ได้ตามเวลาที่กำหนด ภายหลังจากสถานการณ์การเมืองนอกสภามีความตึงเครียด มีมวลชนเคลื่อนที่เข้าปิดล้อมตามสถานที่ราชการหลายแห่ง

กรม.ร่วมความยินดีนายกฯ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงมติกบปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ให้กำลังใจนายจตุรงค์ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยกัน โดยนายกฯได้กล่าวกับนายจตุรงค์ว่า ยินดีด้วย และขอให้ช่วยกันทำงานต่อไป นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี (กรม.) ได้เข้าไปแสดงความยินดีกับนายกฯที่ผ่านการลงมติไว้วางใจด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา เมื่อเวลา 10.45 น. เพื่อเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เพียงแต่ระบุว่า ช่วงบ่ายจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมทวราช จากนั้นในเวลา 11.00 น. นายกฯ ได้หารือวงเล็กกับรัฐมนตรีบางส่วน อาทิ นายจตุรงค์ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าเป็นการประเมินสถานการณ์การชุมนุมประท้วงรัฐบาล

มท.1 คอยเตรียมตัวมาดี

นายจตุรงค์กล่าวภายหลังผ่านการลงมติ





ไม่ไว้วางใจว่า ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานแล้ว และจากนี้หากยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็คิดว่ายังถูกอภิปรายได้อีก ขอบคุณสมาชิกทุกคนรวมทั้งฝ่ายค้านที่ทำให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภาคือ วิถีทางประชาธิปไตยและความงดงามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐสภา อย่างไรก็ตามขอว่าเสียงข้างมากลากไป เพราะเสียงข้างมากมาจากประชาชน ไม่ใช่มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งเหมือนที่บางคนอยากให้เป็น

ย้ำอีกรัฐบาลไม่คดียุบสภา

เมื่อถามว่า การยุบสภาเป็นกลไกที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ นายจตุพรศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่คิดที่จะยุบสภาเพราะไม่มีเหตุผล ขณะนี้ความชอบธรรมกลับมาอยู่ที่ฝ่ายบริหารแล้ว ดังนั้น จะเดินหน้าทำงานต่อไป เมื่อถามว่า มันใจหรือไม่ว่าจะอยู่ได้จนครบเทอม นายจตุพรศักดิ์กล่าวว่า มันใจว่า ถ้าทุกคนอยู่ในกติกาสามารถอยู่ได้ครบเทอม แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา และลาออกไปกวนบ้านเมือง ทำทุกอย่างที่ผิดกฎหมายแล้วบอกว่าถูกต้อง บ้านเมืองมีปัญหาแน่นอน

ตั้งคกก.สอบโกงข้าวถุง

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการกับโครงการรับจำนำข้าวว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีประเด็นข้าวถุงที่พาดพิงและตนได้ตอบในสภาไปแล้วบางส่วน เพื่อยืนยันว่าการทำงานมีทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ถ้าผิดที่ฝ่ายนโยบายก็เล่นงานฝ่ายนโยบาย แต่ถ้าผิดตรงฝ่ายปฏิบัติก็ต้องเล่นงาน ต้องดำเนินการให้ถูกที่

“เรื่องที่ฝ่ายค้านเขาออกมาเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เราก็ต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายว่า กรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกาไม่ได้เกี่ยวข้อง” นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

เมื่อถามว่า จะเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ต้องตรวจสอบแน่นอน เพราะว่ามี การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว และพยายามรวบรวมหลักฐานเอกสาร ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส่วน

ที่มีการระบุว่า มีการนำข้าว 2.5 ล้านตัน มาทำข้าวถุงก็ไม่จริง เพราะใช้แค่ 5 แสนตันเท่านั้น

ยื่นตีป.ป.ช.ร่วมตรวจสอบ

เมื่อถามว่า กังวลกับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือไม่ ที่อาจจะล้มรัฐบาลด้วยเรื่องจำนำข้าว นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ประเด็นหลักคิดว่า ป.ป.ช.จะตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ ใครทำผิดก็ต้องลงโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตีที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันจับขโมยถ้ามี อันนี้ถูกต้องแล้ว

เมื่อถามว่า ไม่ทราบว่ามีกรณีแจ้งหรือยังกรณี ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกมาแนะนำให้รัฐบาลยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า มีการชี้แจงไปแล้วและมีความเข้าใจมากขึ้น แต่ต้องดูข้อมูลว่าเสียหายอย่างไร ไอเอ็มเอฟระบุหรือไม่ เพราะมีการนำเงินมาใช้ในโครงการจริงเพราะซื้อข้าวมาแล้วก็ขายข้าว แต่จะรวมเงินซื้อข้าวแล้วบอกว่าคือความเสียหายซึ่งอันนั้นไม่ใช่ ต้องไปดูว่าขาดทุนแบบที่ระบุมาจริงหรือไม่ ส่วนที่มีการร้องเรียนมาว่าชาวนายังไม่ได้รับเงิน ได้คุย

กับสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลังแล้ว มีการเร่งรัดไปแล้วก็คงไม่มีปัญหา ยืนยันว่ามีการจ่ายเงินแน่นอน แต่อาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆ เท่านั้นที่การกระจายเงินอาจจะยังไม่ทั่วถึง

อคส.แจกข้าวถุงโปร่งใส

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) แถลงข่าวชี้แจงได้ข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงกรณีทุจริตข้าวถุงว่า ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอให้มั่นใจว่า อคส.มีมาตรการควบคุมทุกขั้นตอน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทปรับปรุงคุณภาพข้าว และตัวแทนจำหน่าย ที่มีการเปิดรับสมัครทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ได้มีการล็อกสเปกเพื่อรายใดรายหนึ่ง และที่มีการกล่าวหาว่าบางบริษัทเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนั้น มีการตรวจสอบการคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการแล้ว และไม่พบความผิดปกติอะไร





เพราะหนังสือรับรองนิติบุคคลที่บริษัทนำมายื่น ก็มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ได้มีใครสั่งให้เลือกบริษัทใด อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการให้เข้มงวดขึ้นตามที่ได้อ้างอิงข้อสังเกต เช่น การทำสัญญาแบบปลายเปิด ซึ่งใช้มาในอดีต ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่พบการทุจริต เพราะสัญญาถูกคุมด้วยปริมาณที่ได้รับมอบจาก อคส. แต่อาจเพิ่มเวลาและปริมาณต่อสัญญาในอนาคตให้สั้นลง

ไม่มีสัมพันธันักการเมือง

นายชุนทรปกรณ์กล่าว ว่า ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่าบริษัทที่ได้รับคัดเลือกไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าข้าวและมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองนั้น อคส.ได้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย้อนหลังเพียง 1 เดือน จึงไม่พบรายชื่อกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ อคส. ส่วนกรณีข้าวแดงเพื่อจำหน่ายในกลุ่มอิสลาม 9.7 แสนถุงนั้นเป็นการจัดทำตามมติคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราชทำหนังสือขอมา และมีการส่งมอบตามที่คณะกรรมการสั่งซื้อและชำระเงินครบแล้ว โดยส่งมอบแล้ว 5.8 แสนถุง

5 พันล. จ่ายคืนธกส. แล้ว

นายชุนทรปกรณ์กล่าวว่า ข้าวที่นำมาจัดทำข้าวแดงไม่ได้หายไปไหน โดยข้าวสารที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) อนุมัติ 2.5 ล้านตันนั้นเป็นกรอบปฏิบัติเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในเวลาเดียว แต่เป็นการจัดทำในช่วงที่ราคาข้าวสูงขึ้น ขณะนั้นราคาข้าวสารขาวสูงถึง 120 บาท/ถุง (5 กก.) แต่เมื่อรัฐทำข้าวแดงถูกใจออกมาจำหน่ายก็ทำให้ราคาอ่อนตัวลงต่ำกว่า 90 บาทในขณะนี้ และมีการเบิกแล้ว 1.1 ล้านตัน ในส่วนนี้ผลิตข้าวแดงแล้ว 5.9 แสนตันเป็นเงิน 5 พันล้านบาท ได้จ่ายคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว และอีก 1.1 แสนตันใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทปรับปรุงและบรรจุข้าวแดงที่ขนส่งประมูลจากรัฐ ยังเหลืออีกกว่า 3 แสนตันได้ส่งคืนคลังแล้ว และรอการพิจารณาจากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

รองนายกรัฐมนตรีและ รวม.พาณิชย์ จะอนุมัติให้ผลิตรอบใหม่อย่างไร หลังสั่งการให้ชะลอการผลิตและตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการใหม่ให้เข้มงวดมากขึ้น

แจงไม่มีข้าวหาย-เนา

“เรื่องข้าวหายก็ไม่จริง เรื่องข้าวเนาก็ไม่จริง เรื่องข้าวแดงก็มีขั้นตอนและตรวจสอบได้ ที่มีการกล่าวในสภานั้นไม่มีมูลความจริง เป็นการสร้างความเสียหายต่อภาพพจน์ อคส.อย่างมาก ซึ่งการตรวจสอบเรื่องการทุจริตก็มี 3 คณะ ชุดแรกเป็นการตรวจสอบปกติ ภายใน อคส.ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เมื่อมีการร้องหรือตั้งข้อสังเกตจากภายนอกจนเป็นเรื่องร้อนก็จะมีคณะสอบสวนเฉพาะกรณี ที่ต้องรายงานฝ่ายบริหารและบอร์ด อคส. และตรวจซ้ำด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการตั้งเป็นกรณีพิเศษ เช่น การเจอหนังสือกำกับปลอมแปลงของบริษัทตรวจสอบข้าวก็ได้ลงโทษและยกเลิกสัญญา” นายชุนทรปกรณ์กล่าว

อ้างทุจริตต้องมีหลักฐาน

นายชุนทรปกรณ์กล่าว ว่า ข้าวแดงที่ผลิตออกมาแล้วไม่ได้ถูกกระจายไปขายให้กับประชาชน แต่มีการขายคืนให้กับโรงสีนั้น จากการตรวจสอบพบว่าบางรายมีการเซ็นสัญญาไว้เช่นนั้นจริง แต่ไม่เคยมีการดำเนินการตามนั้น ไม่เคยมีการซื้อขายเกิดขึ้น เพราะถ้าจะทุจริตก็ต้องมีหลักฐานที่สาวถึงได้ เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่ายรับข้าวไป 10 ล้านถุง แต่กระจายได้แค่ 2-3 ล้านถุง ยังมีข้าวเหลืออีกมาก ถ้าทุจริตโดยการขายคืนโรงสีก็ต้องไม่มีข้าวเหลือ ส่วนที่กล่าวหาว่าบริษัทที่รับกระจายข้าวแดงมี 2 ราย ที่ทำธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ก็ได้แต่หมายความว่า จะทำการค้าขายไม่เป็น หรืออีกนัยที่เป็นบริษัททำดอกไม้แห้งสมุนไพรส่งออก ก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ถือว่ามีประสบการณ์ที่จะค้าขายได้

พท.เทให้ 250 เสียง-ป่วย 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการลงคะแนน ส.ยังลักษณ์ได้รับคะแนนไว้วางใจ 297 ต่อ 134 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 5 เสียง จากการตรวจสอบพบว่า 297 เสียง มาจากพรรคเพื่อ





ไทย 250 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา 18 เสียง พรรคภูมิใจไทย 11 เสียง พรรคพลังชล 7 เสียง พรรคชาติพัฒนา 6 เสียง พรรคมาตุภูมิ 2 เสียง พรรคมหาชน 1 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ใหม่ 1 คน พรรครักประเทศไทย 1 เสียง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อพรรคพบว่า พรรคเพื่อไทยมีสมาชิก 264 คน โหวตไว้วางใจ 250 คน ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ลงคะแนน 4 คน งดออกเสียง 7 คน อย่างไรก็ตามมี ส.ส.ลาป่วย 2 คน ได้แก่ นายสมคิด บาลโฮสง ส.ส.หนองคาย และนายองอาจ วชิรพงศ์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา

‘บึกบึ้ง’หัวลูกพรรคหนุน

สำหรับพรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคชาติไทยพัฒนา 18 คน พรรคชาติพัฒนา 6 คน พรรคพลังชล 7 คน พรรคมาตุภูมิ 2 คน คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายอนุวัติ ชูสาธิต ส.ส.ปัตตานี พรรคมหาชน 1 คน คือ นายอภิรักษ์ ศิรินาวิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ 1 คน คือนางพัชรินทร์ มั่นปาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ สำหรับประชาธิปัตย์ 161 คน โหวตไม่ไว้วางใจ 130 คน อีก 31 คนพบว่าไม่เข้าร่วมประชุม

ภท.เสียงแตก3กลุ่ม

ส่วนพรรคภูมิใจไทยมี ส.ส. 33 คน โดยโหวตลงมติเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกโหวตไว้วางใจ 11 เสียง แยกเป็นกลุ่มมัชฌิมา 7 คน กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวิน 21 คน และกลุ่มสุดท้าย เป็นเสียงที่โหวตไม่ไว้วางใจ คือ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา เพียงคนเดียว เช่นเดียวกับ พรรครักกันสันติ 1 คน คือ ร.ต.อ.ประชัย เขียมสมบูรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็โหวตไม่ไว้วางใจ ด้านพรรครักประเทศไทย 4 คน แบ่งเป็น 3 คน โหวตไม่ไว้วางใจนายรัฐมนตรี ได้แก่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นายไพโรจน์ ไต่ราหณี นายสมเพชร แต่งงาม ในขณะที่นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตไว้วางใจ

ส่วนผลการลงคะแนนนายจตุพรพงศ์ เรื่อง สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนไว้วางใจ 296 ต่อ 135 เสียง งดออก

เสียง 4 คะแนน ไม่ลงคะแนน 4 เสียง จากการตรวจสอบมีคะแนนน้อยกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ 1 เสียง คือนายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.อุดรดิตต์ ที่งดออกเสียง และเป็นที่น่าสังเกตว่านายจตุ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมลงคะแนนไว้วางใจให้ด้วย ทั้งนี้ นายกนกบอกไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดแต่ขอใช้เอกสิทธิ์ ส.ส. ด้านนายจตุบอกว่า ลงมติผิดหรือผลคะแนนผิด

พท.โวฝ่ายค้านสอตก

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ โฆษก พท. แถลงว่า ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านบางส่วนของโหวตไว้วางใจนายกาและนายจตุพรพงศ์ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับรัฐบาล ถือว่าการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านสอตกไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดรัฐบาล

นายอำนาจ คลังผา ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่าการนิยามจตุพร ลิขชนวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายว่ายังมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมเพื่อรบบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาอีกฉบับหนึ่งว่า ยืนยันว่าไม่มี จะมิกันออกจากร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่วุฒิสภามีมติคว่ำร่างดังกล่าวไปโดยต้องรอให้ครบ 180 จึงจะตกไปเท่านั้น

วิปรบ.ถอยแก้ม.68-237

นายอำนาจกล่าวว่า สภาจะเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ อีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม โดยในสมัยประชุมหน้าจะสามารถพิจารณากฎหมายอย่างเดียวกันนั้น โดยมีกฎหมายที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวนมาก จะไม่มีการหยิบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 237 ที่คณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมาพิจารณา เพราะเห็นว่าสังคมยังไม่ต้องการ ยังหาสาระแวงและยังไม่พร้อมตั้งนั้นจึงต้องหยุดไว้ก่อน เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตามยังไม่ถอนออกจากสภาเพราะขึ้นอยู่กับ





มติชน

ประธานรัฐสภาว่าจะถอนออกไปหรือไม่ รอป.ป.ช.เรียกไปชี้แจง

เมื่อถามว่า หลังจากประกาศไม่รับอำนาจศาลแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป นายอานวยกล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้อยู่ที่พระราชอำนาจวินิจฉัย เพราะภายใน 90 วันถ้ายังไม่โปรดเกล้าฯ รัฐสภาต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งกลับไปหรือไม่ตามควรของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ ทั้งนี้หากเสียงของสมาชิกรัฐสภาไม่ถึงสองในสามก็จะตกไป

“ขณะนี้กำลังรอดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียกไปชี้แจง อยากรู้ว่า ป.ป.ช.จะเรียกให้เราไปชี้แจงแก้ต่างอย่างไร ซึ่ง ป.ป.ช.คงจะไม่ตัดสินเลยเพราะเชื่อในการออกกฎหมายของเราว่าถูกต้องและพร้อมที่จะไปชี้แจง” นายอานวยกล่าว

‘นพดล’ ชี้ยุบสภาไม่ใช่ทางออก

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การยุบสภาไม่ใช่ทางออก เพราะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ปชป.) ก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่หยุดแม้จะลาออกหรือยุบสภาก็ตาม ปัญหาของบ้านเมืองตอนนี้คือการไม่เคารพประชาธิปไตย ไม่เคารพกฎหมาย และไม่เคารพการเลือกตั้ง รัฐบาลเองก็ผ่านพ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกฝ่าย ก็อยากให้ทุกคนมาคุยกันว่า จะเอาแนวไหน ควรที่จะมาพูดคุยกันว่าอยากให้มีการปฏิรูปประเทศไปในทิศทางใด

พท.ร้องสอบตุลาการศาลรธน.

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันธเสน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นายชัชชาติ ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายอาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ผ่าน พ.ต.อ.โพธิษ วงศ์เมือง ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษ ดีเอสไอ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียขวัญ

มาก 5 คน ตามมาตรา 112 อ้างว่าก้าวล่วงพระราชอำนาจ และมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา กรณีวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ

‘มาร์ค’ เดินหน้าล้มรป.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า ปชป.ได้เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรค เพื่อหารือถึงทิศทางทางการเมือง ซึ่งมีแกนนำพรรคและ ส.ส.พรรคร่วมกันอย่างคับคั่ง โดยใช้เวลาหารือนาน 5 ชั่วโมง จากนั้นนายอภิสิทธิ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองประธานสภาที่ปรึกษาพรรค พร้อมด้วยแกนนำและ ส.ส.ร่วมกันแถลงข่าว

โดยอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า วาระสำคัญคือการประเมินสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคยืนยันเดินหน้าในการล้มล้างระบอบทักษิณ ทุกคนเห็นว่าการเดินหน้าการเคลื่อนไหวของ ปชป.ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาของประเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ ต้องยอมรับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ หมดความชอบธรรม แม้จะชนะการลงมติไม่ไว้วางใจในการสภา แต่การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนโกง รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการให้กฎหมายนี้หายไปจากระบบสภา และการประกาศไม่รับอำนาจศาล เป็นเหตุผลให้คนจำนวนมากออกมาต่อต้านว่าเมื่อรัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจศาล แล้วมีเหตุผลอะไรที่ประชาชนจะรับอำนาจของฝ่ายบริหาร

ปฏิรูปพรรคเพื่อปฏิรูปประเทศ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ไม่ได้แสดงออกถึงความเข้าใจหรือความสำนึกต่อสิ่งเลวร้ายที่รัฐบาลนี้ได้กระทำขึ้น ยืนยันว่านายกฯไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องให้ผู้ใดมายุติการชุมนุม เมื่อชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญ มาตรา 69 โดยการชุมนุมอย่างสันติวิธี การใช้สิทธิของประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ





มติชน

เป็นสิทธิอันชอบธรรม พรรคมีหน้าที่ในการดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนที่เข้าไปชุมนุมว่าได้รับการ
ดูแล ความปลอดภัย สามารถเข้าไปช่วยเหลือ

ได้ตามอำนาจหน้าที่ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้
เห็นชอบกับการปฏิรูปพรรค โดยจะเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อรับรองข้อบังคับใหม่ในเร็วๆ นี้
เพื่อเปิดพรรคให้บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค
เข้าร่วมกิจกรรม และจะอาศัยการปฏิรูปครั้งนี้
มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยจะเดินสายเชิญชวน
บุคคลที่มีแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปประเทศเข้า
มาร่วมเสนอแนวคิดและร่วมเป็นส่วนในการ
บริหารพรรคด้วย

เงื่อนไขไม่เหมาะลาออกส.ส.

“พรรคยืนยันล้มระบอบทักษิณ ไม่ยอมรับ
รัฐบาลชุดนี้เพราะใช้เล่ห์กลสกัดกั้นการแสดงออก
ของประชาชนโดยหัวหน้ารัฐบาลปราศจากสำนึก
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบว่า การลาออกจาก ส.ส.ของ
พรรคเป็นทางหนึ่งในการต่อสู้แต่ไม่ใช่เวลานี้
โดยถ้าเห็นว่าเมื่อใดที่มีเงื่อนไขว่าการลาออก
จาก ส.ส.แล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จในการ
ต่อสู้ล้มล้างระบอบทักษิณ ส.ส.ทุกคนพร้อมที่
จะลาออกโดยไม่มีใครสั่งเล และแม้จะมีการลา
ออก ผมก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองใน
การนำสิ่งที่ถูกต้องมาสู่บ้านเมือง แต่วันนีบทบาท
การเคลื่อนไหวของพรรคในการดำรงตำแหน่ง
ส.ส. ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับความ
ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นสถานะที่
ได้มาจากประชาชน ยืนยันว่าแนวทางของพรรค
ไม่ได้ขัดแย้งกับแนวทางของกลุ่มผู้ชุมนุม การ
ปฏิรูปประเทศอาจมีรายละเอียดต่างกัน แต่เรามี
เป้าหมายเดียวกัน” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ไม่ร่วมวงเจรจากรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า วินินายกฯไม่มีสิทธิ
เรียกร้องและไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของในการเจรจา
เพราะนายกฯคือศูนย์กลางของปัญหาของ
ประเทศ หลีกออกไปก่อนแล้วสังคมจะหาคำ
ตอบให้ประเทศได้ ทั้งนี้การต่อสู้ชุนนานครั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นไปตามระบบรัฐสภา
พรรคจะไม่เข้าไปรับตำแหน่งใดๆ อันเป็นผล

พวงมาจากการต่อสู้ที่ไม่ใช่ระบบรัฐสภาตามปกติ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง
ของนักการเมืองและพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามว่า การล้มระบอบทักษิณคือ
อะไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า “รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
ต่อประชาชนตามมาตรฐานสากล การที่
รัฐบาลยืนยันไม่ยุบสภา ไม่ลาออกก็ถือเป็นเรื่อง
ที่เราต้องผลัดกันให้เขาเปลี่ยนใจ แสดงความรับ
ผิดชอบว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้ว เรา
ทราบว่า พรรคเพื่อไทยใช้ยุทธวิธี ไทยเฉย คือ
ปล่อยให้ชุมนุมไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนแรงเอง แต่
ไม่ว่าเวลาจะเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่สามารถลบล้าง
ความคิดที่รัฐบาลทำได้ ซึ่งยุทธวิธีไทยเฉยเป็น
ยุทธวิธีระยะสั้นเท่านั้น แต่ระยะยาวอยู่ไม่ได้
น.ส.ยิ่งลักษณ์จะทำเป็นทองไม่รู้ร้อน หนูไม่รู้ไม่ได้
อีกต่อไป นับวันแต่จะทำให้ประเทศเดินหน้าไป
ไม่ได้ อยู่ไปก็บริหารไม่ได้ ดังนั้นขอให้ประชาชน
ออกมาให้มาก ให้รู้ไปว่าคนหน้าด้านจะชนะ
สำนึกของสังคมได้ และเวลาอยู่ข้างคนดีไม่ใช่
คนเลว”

ส่วนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำต่อ
ด้านระบอบทักษิณ ระบุว่า แม้นายกฯจะยุบสภา
หรือลาออก การชุมนุมก็ไม่จบนั้น นายอภิสิทธิ์
กล่าวว่า ยืนยันว่าตนเป็นนักการเมืองและส่วน
หนึ่งของพรรคการเมือง เรื่องนี้ไม่สำคัญเท่ากับ
เป้าหมายใหญ่คือการล้มล้างระบอบทักษิณ





มือบมา-ข้าฯก็ถอย หน่วยงานรัฐ'พลัดถิ่น'

ย ทอวิธิตาวกระจายของแกนนำและ
มวลชนชุตราภอนโคณ "ระบอบทักษิณ"
เดินสายเป่านกหวีดปิดสถานที่ราชการ
ที่นี้ ที่โน่น ที่นั่น ตัดน้ำตัดไฟ กัดต้นรัฐบาล
ยิ่งลัษณณ์ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้

ขณะที่รัฐบาลเองก็เลือกตั้ง "การคสูง"
ป้องกันเพียงไม่ให้เกิดเหตุปะทะรุนแรง เพราะ
เชื่อว่าการประชุมที่ยาวนาน ช่วงวันสำคัญที่กำลัง
ใกล้เข้ามา และกำลังเข้าโหมดเทศกาลปีใหม่
กลุ่มผู้ชุมนุมคงเสื่อมถอยฝ่อไปเอง

ไม่แน่ใจว่าแนวทางนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหน

เพราะล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีแนวร่วม
เพิ่มขึ้น จากมติของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ให้ลดหากของทุกรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ
45 สหภาพหยุดงานร่วมมือ

การบุกปิดสถานที่ราชการไปเรื่อยๆ ย่อมส่ง
ผลต่อการให้บริการประชาชน แต่อย่างน้อยแค่
ไหน อย่างไร ลองมาสำรวจตรวจสอบกัน

กระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ
หน่วยราชการแรกที่ผู้ชุมนุมเดินทางปักหลัก
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ข้าราชการไม่สามารถ
เข้าตัวอาคารได้ กระทรวงการคลัง และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องหาสถานที่สำรองในการ
ทำงาน คือศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แต่ไม่
วายเป็นที่ถนัดตามไปชุมนุมจับจองพื้นที่ เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน

ในที่สุดผู้บริหารกระทรวงต้องอนุญาตให้
ข้าราชการระดับปฏิบัติการหยุดงานได้ โดยไม่
นับเป็นวันหยุดราชการ แต่ฝ่ายอาคารสถานที่
และฝ่ายรักษาความปลอดภัย กระทรวงการคลัง
ยังทำงานตามปกติ เพียงแต่ไม่ได้สวมเครื่อง
แบบให้เป็นที่สังเกต และบางคนก็ร่วมชุมนุม
กลมกลืนไปเสียเลย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถูกกลุ่ม

กองทัพพรหมชุนุมอยู่บริเวณสะพานผ่านฟ้า
ลีลาศลามาปิดทางเข้าออก ต้องโยกย้าย
เจ้าหน้าที่ออกจากกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 26
พฤศจิกายน แต่เพื่อการทำงานไม่สะดุด นาย
ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
คำสั่งย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักกรมชลประทาน
11 ปากเกร็ด ตรงข้ามวัดชลประทานรังสฤษฎ์

ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เล่า
บรรยากาศการทำงานในออฟฟิศชั่วคราวว่า ห้อง
ทำงานของรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วย
ย้ายมาอยู่ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด ทั้งหมด
แล้ว งานที่ย้ายมาส่วนใหญ่เป็นสำนักปลัด
กระทรวงที่มีหน้าที่กำหนดและบริหารนโยบาย

กรมต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อื่นยังทำงานปกติ จึงไม่มี
ผลต่องานในภาพรวม และมีภารกิจติดตั้งเชื่อมต่อ
ระบบฐานข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดมาใช้ ตอน
นี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง เหลือแต่เพียงประชาสัมพันธ์
ประชาชนที่ต้องมาติดต่อกันกระทรวงให้ทราบว่าได้
ย้ายมาอยู่ตรงไหนเท่านั้น

"สาเหตุที่เลือกกรมชลประทานปากเกร็ด
เนื่องจากกว้างขวางสามารถแบ่งสัดส่วนห้องเป็น
หน่วยงานต่างๆ ได้ ที่จอดรถเพียงพอ มีห้องประชุม
ขนาดใหญ่ มีทางเข้าออกนับสิบทาง เดินทางได้ทั้ง
ถนน เฮลิคอปเตอร์ และเรือ ส่วนผู้ที่มีความจำเป็น
ต้องติดต่อกระทรวง ให้ติดต่อได้ที่โทร.0-2583-
4102 หรือแฟกซ์ที่โทร.0-2583-4028"

กระทรวงคมนาคมก็ถูกกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ซึ่งชุมนุมอยู่
ด้านหน้ากระทรวง เสนอเงื่อนไขที่ไม่อาจปฏิเสธได้
แจ้งความประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ขอเข้า
พื้นที่ภายในกระทรวงคมนาคม และให้ข้าราชการ
หยุดการทำงาน ผู้บริหารกระทรวงจำเป็นต้องทำ
ตามข้อเสนอ แต่ขอแลกกับการอย่าเข้ามาในพื้นที่

ทำให้ในวันต่อมา 27 พฤศจิกายน ทุกประตู
กระทรวงก็ถูกล็อกกฏดูแลแน่นหนา ห้ามใครเข้าออก
เด็ดขาด ส่วนผู้บริหารและข้าราชการย้ายไปตั้งหลัก





ที่ทำการชั่วคราว กรมการขนส่งทางบก อาคาร 9 ชั้น 4
ขณะที่ภายในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ก็ไม่
ว่างเว้นจากการมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาเยือน โดยเฉพาะที่
อาคารศูนย์ราชการรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ซึ่ง
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่ เช่น
สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม บอกว่า ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ขึ้นมาบนอาคารสำนักงาน
อยู่เพียงบริเวณโด่งกลางชั้นล่างเท่านั้น การส่ง
หรือรับหนังสือราชการยังคงทำได้ตามปกติ แต่
ประชาชนอาจติดขัดบ้างในการติดต่อราชการ

ส่วนอาคารหลักของกระทรวงยุติธรรมคือ
อาคารเอของศูนย์ราชการ ที่ประกอบด้วยศาล
ฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลคดีทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงยุติธรรม ไม่
ได้รับผลกระทบอะไร

แต่เพื่อความไม่ประมาท **รัชชชัย ไทยเขียว**
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์รักษาความเรียบร้อยภายในกระทรวง
ยุติธรรม อธิบายการทำงานในภาวะไม่ปกตินี้ว่า
ได้ออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานและกรมต่างๆ

เพื่อแจ้งสถานที่ทำงานสำรองหากเกิดปัญหา
โดยกระทรวงจัดเตรียมสำนักงานไว้ที่อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 22 จัด
เตรียมระบบคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการทำงาน
และให้บริการพี่น้องประชาชนให้กับกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงาน
รัฐมนตรี ส่วนของกรมคุมประพฤติ เตรียมที่
ทำงานสำรองไว้ที่สำนักงาน ย่านพรานนก

ขณะที่ **ธาริต เพ็งคิษฐ์** อธิบดีดีเอสไอ
ก็เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้เช่นกัน ระบุว่า ในส่วน
สำนักคดีบางสำนักที่อยู่ภายในอาคารบี ที่มี
ผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ ได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการ
สำนักคดีให้ไปทำงานชั่วคราวในอาคารที่เบียดเข้า
ไว้ มีทั้งพื้นที่อาคารไปรษณีย์ อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค แจ้งวัฒนะ และอาคารหลักดีเอสไอ ติด
ถนนแจ้งวัฒนะ

*"ดีเอสไอคงไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้
เนื่องจากคดีต่างๆ ต้องดำเนินการตามระยะ
เวลา อีกทั้งพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำ
พยานในคดีต่างๆ ทุกวัน และช่วงนี้ใกล้สิ้นปี มี
คดีที่ต้องเร่งทำสำนวนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี"*
นายธาริตกล่าว

แต่สำหรับภาพรวมเพื่อดูแลกระทรวงต่างๆ
เมื่อถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ายึดพื้นที่ **พงศ์เทพ เทพ
กาญจนา** รองนายกรัฐมนตรี เล่าแผนงานและ
มาตรการคร่าวๆ ให้ฟังว่า ได้เรียกประชุมผู้แทน
ส่วนราชการทุกกระทรวง เพื่อขอรับฟังรายงาน
ปัญหาและผลกระทบจากการชุมนุม

ขณะที่การให้บริการประชาชนของหน่วย
งานราชการต่างๆ สามารถนำเสนอข้อมูลต่อ
ประชาชนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 1111 รวมทั้งทาง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ของแต่ละหน่วย
งานที่จัดเตรียมไว้

มีอบจะแรงแคโทน ข้าราชการไทยก็
ยังต้องบริการประชาชน **"เดอะ ไซร์ มัสต์
โก ออน"** กันต่อไป



เตลีโฆล

ฉบับประจำวันที่ ๒๙/๗/๕๖ หน้า ๘



สภาประชาชน???

จากกระแสต่อต้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยล้างผิดคนโกง ที่ลามไปทั่วประเทศ

จนยกระดับมาเป็นต่อต้านรัฐบาล คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ โคนล้มระบอบทักษิณ

กระทั่งกลายมาเป็นอารยะจัดขึ้นเพื่อขับไล่ตระกูล "ชินวัตร" ออกไปจากวงการเมืองไทยและประเทศไทย

หลายคนตั้งคำถามกับ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ผันตัวเองมาเป็น "หัวหน้าม็อบ" ว่า จุดหมายปลายทางของคุณสุเทพคืออะไร...???

ทั้งคุณสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ ปีวร้องบนเวทีตลอดเวลากว่า ขุนสากก็ไม่จบ ลากออกก็ไม่เลิก...???

คุณสุเทพประกาศว่าต้องการให้มี "สภาประชาชน" พร้อมกับคำประกาศสวดยหุอีก ๕ ข้อ ซึ่งคุณแล้วเป็นข้อเสนอเก่า ๆ ทั้งสิ้น และไม่รู้ว่ "สภาประชาชน" อยู่ในมาตราไหนของ รธน.ปี ๒๕๕๐

จะเข้าข่ายล้มล้าง รธน. และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...???

บางฝ่ายที่เห็นพ้องกับม็อบนทหวัดว่ เป็น "อารยะจัดขึ้น" เพราะอดรันทนไม่ได้กับการที่ พรรคเพื่อไทย และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง

โดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกอใช้เสียงข้างมากลากไปโดยปราศจาก หลักนิติธรรม บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ปลดปล่อยให้การ ทูจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายมหาศาล

มวลมหาประชาชน กลุ่มนี้จึงมองว่ เป็นความชอบธรรมที่จะรวมตัวกันออกมาปิดถนน เป่านกหวีด เดินขบวน และบุกยึดสถานที่ราชการกันตามอำเภอใจ...!!!

ขณะที่บางพวกบางกลุ่มมองความเคลื่อนไหวของม็อบนทหวัดเป็น "อนาธิปไตย"



เพราะเป็นการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น การบุกกรุกและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ การสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ที่สำคัญเห็นว่าข้อเรียกร้องให้ขับไล่ตระกูล "ชินวัตร" ออกไปจากวงการเมืองไทย และประเทศไทย เป็นข้อเรียกร้องที่สุดโต่ง ไม่ได้ยึดโยงกับหลักนิติรัฐ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันตาม รธน.ปี ๒๕๕๐...!!!

สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ม็อบเมืองไทยรายสัปดาห์สัญญาณ ปลูกระดมสร้าง ความขัดแย้งจนทำให้เกิดการรัฐประหาร ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องถดถอยลงมาหลายปี...!!!

สมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชน กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.)

บุกยึดทำเนียบรัฐบาล สนามบิน สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ อาหารดี คนดีไฟเราะ แต่ไม่รู้ว่ทำให้ประเทศไทยชาติเสียหายก็แสนล้าน...!!!

สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) บุกกระทรวงมหาดไทย ล้มการประชุมอาเซียนซัมมิท ชุมนุมเรียกร้องยุบสภา แต่ได้กระสุนจริง ๑๑ ศพ...!!!

สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ม็อบนทหวัดของคุณสุเทพ ยกขบวนดาวกระจายทั่วกรุง บุกยึดกระทรวงต่าง ๆ เป็นว่เล่น และยังไม่รู้ว่จะจบลงตรงไหน...???

สังคมไทยจะยินดีปรีดากับความพยายามของฝ่ายต่อต้าน ที่สลัดกันไปกันมาเพื่อทำให้ฝ่ายที่เป็น รัฐบาล ต้องอยู่ในสภาพเป็ดง่อย หรือภาษาสากลเรียกว่า รัฐล้มเหลว (Fail State) ซ้ำซากกันไปเช่นนี้หรืออย่างไร...

เป็นความจริงที่ว่ รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ หมดความชอบธรรมทางการเมืองไปแล้วจากโครงการรับจำนำข้าวที่มีการทุจริตมโหฬาร การผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย และอีกสารพัดโครงการที่ขาดความโปร่งใส...!!!

ต้องยอมรับความเป็นจริงเช่นกันว่ คนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่เคยไว้วางใจให้พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาบริหารประเทศนับตั้งแต่เกิดปัญหา ส.ป.ก. ๔-๐๑ ซึ่งสมัยนั้นมีคุณสุเทพ หัวหน้าม็อบนทหวัดที่เป็น รมช. เกษตรฯ

การยุบสภาให้คนส่วนใหญ่ผู้ตัดสินใจ น่าจะเป็นทางออกเดียวที่จะป้องกันระบอบประชาธิปไตยไม่ให้สะดุดหยุดลงได้...!!!

อิทธิบาท
ittibat@outlook.com

บุกรกมูซุ่